



# การชำระเงินทางออนไลน์สำหรับบิดา/มารดา

## ข้อมูลสำหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

ปัจจุบันนี้บิดามารดาสามารถที่จะชำระหนี้นักเรียนทางออนไลน์ให้แก่โรงเรียนผ่านทางระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยของธนาคาร Westpac การชำระเงินนี้จะใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard หรือบัตรเดบิตก็ได้ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เข้าถึงหน้าการชำระเงินได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วยการเลือก \$ Make a payment (\$ เมค อะ เพย์เมนท์)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Westpac ได้ปรับปรุงระบบใหม่เพื่อเพิ่มเวลาใส่รายละเอียดให้มากขึ้น และเพื่อบิดามารดาจะสามารถชำระด้วยการใช้ทางเลือกที่เรียกว่า “ออโต้ฟิล” หรือนัยหนึ่งการป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใส่รายละเอียดเข้าไปใหม่ ปัจจุบันนี้การชำระเงินสามารถทำได้ผ่านทางบัตรเครดิตหรือการหักโดยตรงจากบัญชีธนาคาร

สิ่งที่ท่านสามารถชำระได้รวมถึงเงินบริจาคที่ให้แก่โรงเรียนด้วยความสมัครใจ เงินบริจาคเป็นรายวิชา การทัศนจร การจำหน่ายงานศิลปะและสร้างสรรค์ของนักเรียน (ซึ่งรวมทั้งวงดนตรี การละคร และการร้องรำทำเพลง) นอกจากนี้ยังมีช่องที่เรียกว่า “อื่นๆ” ซึ่งไม่อยู่ในหัวข้อที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ช่อง “อื่นๆ” ยังใช้สำหรับการชำระบัญชีของโรงเรียนได้ทั้งหมดอีกด้วย

เมื่อท่านเข้าถึง \$ Make a payment ท่านต้องใส่:

- ชื่อของนักเรียน
- ชั้นเรียน
- วันเดือนปีเกิด

ท่านต้องใส่รายละเอียดเหล่านี้ทุกครั้งที่ท่านชำระเงิน ทั้งนี้เพราะข้อมูลนักเรียนไม่อยู่ในระบบการชำระเงิน

นี่คือระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยที่ Westpac จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประกันว่าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านอยู่ภายใต้การป้องกันที่ปลอดภัย รายละเอียดเหล่านี้จะไม่ถูกส่งกลับไปยังโรงเรียน

ท่านสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนรายละเอียดใดๆ ของการชำระเงินก่อนที่การชำระจะถูกประมวลผล ส่วนใบเสร็จรับเงินส่งทางอีเมลและ/หรือพิมพ์ออกมาก็ได้

รายละเอียดของการชำระเงินจะถูกส่งมายังโรงเรียนทุกวันโดยจะมีการออกใบเสร็จรับเงินต่อบัญชีของบุตรของท่าน เนื่องจากมีการออกใบเสร็จให้ท่านจากหน้าการชำระเงินของธนาคารแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านอีก

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงินทางออนไลน์ โปรดติดต่อไปที่แผนกธุรการของโรงเรียน

## บริการล่ามทางโทรศัพท์

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการติดต่อกับโรงเรียน โปรดโทรไปที่บริการล่ามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 131 450 แจ้งภาษาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบ แล้วขอให้เขาโทรศัพท์ไปที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่จะหาล่ามให้ท่านเพื่อช่วยท่านเจรจากับโรงเรียน ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการนี้